

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 14/1/2010 với chiều dài toàn tuyến 28,9km. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, do khó khăn về nguồn vốn, dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư từ hợp đồng BT sang hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) kết hợp BT.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái về phương án quản lý, bảo trì dự án, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về phương án quản lý, bảo trì dự án.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất phương án quản lý, bảo trì dự án do Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái đề xuất; chỉ phí quản lý, bảo trì thuộc dự án BT được bố trí từ quỹ bảo trì đường bộ theo quy định.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

và hành lang ATGT. Đến ngày 10/4, toàn huyện có 92,5% số hộ vi phạm tự giác tháo dỡ, giải tỏa; các hộ vi phạm còn lại có biểu hiện chây ỳ, chống đối.

Qua kiểm tra tại các xã Quang Trung, Vũ Quý, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các hộ tự giác giải tỏa, trả lại vỉa hè, hành lang ATGT. Tuy nhiên, một số địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; sự vào cuộc của các cấp, các ngành chưa tích cực, quyết liệt; việc xử lý vi phạm chưa triệt để; công tác quản lý đất ven tuyến đường của các địa phương không thống nhất và một số cán bộ cơ sở còn nể nang, ngại va chạm, thiếu kiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ dẫn đến giải tỏa chưa triệt để.

Bên cạnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự nguyện giải tỏa, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chỉ đạo huyện Kiến Xương cần nghiên cứu xây dựng các giải pháp quản lý, tránh tình trạng tái lấn chiếm; giải tỏa vỉa hè, hành lang ATGT đến đâu, bàn giao mặt bằng cho UBND các xã, thị trấn quản lý tới đó, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở; thành lập các tổ tự quản thôn, tổ dân phố để thường xuyên kiểm tra, giám sát và duy trì giao thông tĩnh bảo đảm thông thoáng, chống tái phạm. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với huyện Kiến Xương và giúp đỡ các xã, thị trấn quản lý tốt, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm tái lấn chiếm.

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HOND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II năm 2013. Tuy nhiên, đến nay, nhà trường vẫn cần bổ sung, hoàn thiện một số tiêu mục còn thiếu về website riêng và phòng đọc.

Trường Tiểu học Tự Tân là trường điểm của tỉnh thực hiện mô hình trường học mới từ năm học 2012 - 2013, hiện nhà trường có 12 lớp của 4 khối 2, 3, 4, 5 đang học theo mô hình trường học mới. Hàng năm, nhà trường có 75% học sinh đạt học lực khá, giỏi; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I, đang xây dựng lộ trình để đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II vào năm 2018.

Tại các điểm giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; chất lượng, kỹ năng của đội ngũ giáo viên đáp ứng việc dạy theo mô hình trường học mới; giải pháp để hoàn thiện, bổ sung các tiêu mục chưa đạt về trường học đạt chuẩn quốc gia.

Phát biểu tại các điểm giám sát, các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các trường trong thực hiện các tiêu chuẩn để được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn I và II, xây dựng mô hình trường học mới

đạt hiệu quả. Các đồng chí đề nghị hai trường trên cơ sở ý kiến của các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện báo cáo; sử dụng hiệu quả các thiết bị giảng dạy đã được trang bị để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; duy trì, phát huy các tiêu chí đã đạt được của trường chuẩn quốc gia, hoàn thành, hoàn thiện các tiêu chí, các tiêu mục chưa đạt.

Buổi chiều, đoàn giám sát tại UBND huyện Vũ Thư. Từ năm 1997 - 2016, huyện Vũ Thư đã có 79/98 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 22 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II. Vũ Thư là một trong những huyện sớm được công nhận huyện đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS, 100% giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ giáo viên mầm non đạt trên chuẩn 82,1%, tiểu học 96,7%, THCS 68,4%. Từ việc triển khai thí điểm mô hình trường học mới tại Trường Tiểu học Tự Tân và Trường THCS Chu Văn An, đến nay, 65 trường tiểu học và THCS của huyện Vũ Thư tùy theo điều kiện của mỗi trường, mỗi địa phương đã có những cách vận dụng khác nhau của mô hình trường học mới vào dạy và học. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Vũ Thư còn chậm, cơ sở vật chất của một số trường học còn

thiếu, do vậy một số trường có thể sẽ không được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia.

Tại buổi giám sát, đại diện huyện Vũ Thư đã giải trình, làm rõ một số vấn đề các thành viên đoàn giám sát còn băn khoăn về giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn về ngoại ngữ; giáo dục học sinh phòng tránh tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường cơ sở vật chất trường học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục mũi nhọn, giáo dục theo mô hình trường học mới. Đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh sau giám sát có nghị quyết chuyên đề về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; hỗ trợ ngân sách cho các địa phương tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia; có kết luận cụ thể có hay không tiếp tục thực hiện mô hình trường học mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học của các cấp học, trường học; đánh giá cao việc các trường của huyện Vũ Thư đã có sáng tạo trong việc áp dụng những thành tố tích cực, phù hợp của mô hình trường học mới vào việc dạy và học, tạo hứng thú cho cả thầy, cô giáo và học sinh. Đồng chí cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp, trình Thường trực HĐND tỉnh.

**THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 04 CỦA UBND TỈNH Ở THÁI THỤY
Khó đạt kế hoạch đề ra**

Theo kế hoạch, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy hoàn thành việc cưỡng chế giải tỏa các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn trước ngày 15/4. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số hộ dân ở xã Thái Thọ không chấp hành việc giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến quốc lộ 37B.

Tính đến ngày 24/3, số hộ vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT của huyện Thái Thụy là 3.332 trường hợp, gồm: 65 trường hợp xây dựng nhà cửa, công trình cấp 4 trở lên; 1.094 trường hợp làm mái che, mái vẩy; 897 trường hợp lắp đặt biển quảng cáo trái phép; 982 điểm tập kết vật liệu xây dựng, vật liệu thải; 174 cây xanh che khuất tầm nhìn và 120 trường hợp vi phạm khác. Đến hết ngày 1/4, toàn huyện đã giải tỏa 2.677 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT, trong đó có 1.554 trường hợp hộ gia đình tự tháo dỡ. Cụ thể, đã giải tỏa được 45 trường hợp xây dựng nhà cửa, công trình cấp 4 trở lên, 878 trường hợp dựng lều quán, mái che, mái vẩy, 548 biển quảng cáo, 143 bậc lên xuống, cổng, tường rào, 153 cây xanh che khuất tầm nhìn, 922 điểm tập kết vật liệu xây dựng, vật liệu thải.



Hộ dân tại xã Thái Thọ xây dựng cổng, tường vây gần sát mép quốc lộ 37B.

Các xã còn lại đang tiếp tục tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm, đối với các trường hợp cố tình không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế giải tỏa xong trước ngày 15/4.

Trong khi đại đa số các hộ dân trên địa bàn huyện tự

giác tháo dỡ hoặc chấp hành nghiêm việc tháo dỡ các công trình vi phạm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT thì vẫn còn một số hộ dân ở xã Thái Thọ không chấp hành việc giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến quốc lộ 37B. Theo

báo cáo của xã Thái Thọ thì xã có 1,3km quốc lộ 37B đi qua, số hộ nằm ven đường là 123 hộ. Qua kiểm tra phát hiện 51 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT trên tuyến quốc lộ 37B. UBND xã đã đẩy mạnh tuyên truyền,

vận động các hộ vi phạm trên tuyến quốc lộ 37B tự giác tháo dỡ, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện tiến hành giải tỏa những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, còn 6 hộ không chấp hành việc tháo dỡ mái tôn, công trình cổng,

tường bao, cây cối nằm trong hành lang ATGT, do chưa chấp nhận ranh giới mặt bằng đất hành lang ATGT.

Ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Về vấn đề vướng mắc tại xã Thái Thọ, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND xã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện tiếp tục vận động, tuyên truyền, đối thoại, yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ tài sản trên phần đất đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao hành lang ATGT cho nhà nước. Nếu các hộ cố tình không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế giải tỏa theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh khó khăn trong việc xử lý những hộ có công trình vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn xã Thái Thọ, còn có những vi phạm về hợp chợ lấn chiếm lòng đường ở Thượng Phúc (Thụy Sơn), Đông Hòa (Thụy Phong), Bái (Thái An), Sặt (Thái Giang) vẫn chưa xử lý được. Nguyên nhân do các địa phương trên vẫn chưa thực hiện được các phương án về quy hoạch, chưa có khu để xe, diện tích chợ nhỏ... Cũng theo ông Kiệt, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp với UBND các xã tháo gỡ, giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc, đồng thời đôn đốc các xã thực hiện quyết liệt, triệt để việc giải tỏa các vi phạm; các xã tổ chức ra quân cưỡng chế giải tỏa các vi phạm, hoàn thành trước ngày 15/4; duy trì quản lý tốt vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT sau giải tỏa.

TRẦN TUẤN

**CÔNG ĐỒNG Y TẾ
Ứng dụng khám chữa bệnh của bạn trẻ Việt**

(vtv.vn) Xuất phát từ thực tế phải chờ hàng giờ để khám bệnh ở bệnh viện, bản khoản về hưởng điều trị, ứng dụng mang tên cộng đồng y tế đã ra đời.



Cộng đồng y tế là một ứng dụng do nhóm Isora Soft thiết kế từ hơn một năm nay. Hiện nay, ứng dụng này đã có hơn 7.000 lượt sử dụng, cung cấp dịch vụ tư vấn từ xa cho hơn 300 người dùng. Các bác sĩ trả lời câu hỏi của bệnh nhân ngay trong vòng 24 giờ, bệnh nhân có thông tin cần thiết, không phải di chuyển đến bệnh viện. Nếu bệnh nhân muốn khám thì có thể đặt lịch hẹn trực tiếp với bác sĩ. Trong thời gian này, tất cả dịch vụ qua ứng dụng đều miễn phí. Khó khăn duy nhất hiện nay là xác minh nguồn gốc và năng lực của các bác sĩ. Chị Tạ Văn Anh - người sáng lập ứng dụng cộng đồng y tế cho biết: Chúng tôi luôn xác định phải tìm đến các bệnh viện để giúp xác minh nguồn gốc các bác sĩ. Xa hơn nữa, chúng tôi đang làm việc với cơ quan chủ quản là Bộ Y tế để có giám sát về vấn đề này. Đánh giá về ứng dụng này, GS, TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, Hà Nội chia sẻ: Cái được thứ nhất là các bác sĩ phải thay đổi văn hóa ứng xử, thứ hai là phải có trình độ chuyên môn, thứ ba là khi mình tư vấn tốt, người bệnh tin tưởng, người ta đến với mình, như vậy rất tốt.

Ngoài Bệnh viện E và Bệnh viện Phố trung ương đang áp dụng ứng dụng này cho các bác sĩ, nhóm khởi nghiệp hiện đang tiếp tục mở rộng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Khánh thành nhà đồng đội tại Vũ Thư

Lễ khánh thành nhà đồng đội cho Thiếu tá Phạm Ngọc Kết, Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện Vũ Thư được Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban CHQS huyện Vũ Thư tổ chức sáng ngày 11/4 tại thôn An Điện, xã Đông Thanh (Vũ Thư).

Đây là 1 trong 7 ngôi nhà đồng đội được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2017). Với sự giúp đỡ ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện và bà con nhân dân, sau 4 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà mái bằng, có đầy đủ công trình khép kín với tổng diện tích 75m² đã được khánh thành, đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng trên 230 triệu đồng, trong đó Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, người thân và bà con làng xóm ủng hộ 70 triệu đồng, phần còn lại của gia đình. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội đã thiết thực giúp đỡ gia đình Thiếu tá Phạm Ngọc Kết vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

QUỲNH LƯƠNG

Lễ hội truyền thống chùa Đức Bà Am Vô

Xã Phong Châu (Đông Hưng) vừa tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống chùa Đức Bà Am Vô.

Chùa Đức Bà Am Vô được UBND tỉnh cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa năm 2011. Lễ hội diễn ra từ ngày 14 - 16/3 âm lịch hàng năm, với các hoạt động tế, lễ, dâng hương; đặc biệt là nghi thức rước bài vị thành Hoàng làng qua các thôn. Ngoài ra còn tổ chức biểu diễn các làn điệu truyền thống của địa phương và các trò chơi dân gian.

Lễ hội chùa Đức Bà Am Vô đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân, thông qua lễ hội nhằm giáo dục cho các tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu quê hương, đất nước, góp phần vào sự giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân gian.

ANH TỬ

THÔNG BÁO MẤT HỒ SƠ TÀI LIỆU

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của Công ty như sau:

Phiếu thu tiền số: 0000572251; 0000572252; 0000572253; 0000572254; 0000572255.

Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Phòng Nghiệp vụ Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam. Tầng 4, số 81 - 85 Hàm Nghi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 39149100.

Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng.

Trần Trọng

THÔNG BÁO MẤT ẤN CHỈ

Tổng công ty Bảo hiểm Toàn cầu - Công ty Bảo hiểm Toàn cầu Hà Nội xin thông báo về việc mất ấn chỉ mô tô, xe máy. Chi tiết như sau:

- 1 quyển giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới 16001411 từ seri 160014101 đến seri 160014110 (chưa phát sinh).

- 1 quyển giấy chứng nhận bảo hiểm mô tô - xe máy 16011098 từ seri 160110971 đến seri 0110980 (chưa phát sinh).

- 1 quyển giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới 17000258 từ seri 17002571 đến seri 17002580 (bao gồm các seri đã phát sinh: 170002571, 170002574, 170002577, 170002578, 170002579, 170002580).

Kể từ ngày 10/3/2017, Công ty thông báo hủy và không chịu trách nhiệm bảo hiểm với số ấn chỉ trên.



Người dân xã Thụy Bình và thị trấn Diêm Điền tự phá dỡ công trình xây dựng, mái tôn, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

